



Hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục

Công tác xã hội hóa giáo dục những năm qua được ngành Giáo dục và các địa phương đẩy mạnh thực hiện, đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Trong điều kiện kinh tế địa phương còn khó khăn, chất lượng giáo dục giữa các hệ đào tạo, các trường và các địa phương trong tỉnh còn chênh lệch, ngân sách chi cho giáo dục còn khiêm tốn... thì việc đẩy mạnh xã hội hóa (XHH), huy động nguồn lực từ nhân dân được xem là giải pháp đem đến hiệu quả tích cực, góp phần giúp ngành Giáo dục cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhiều năm qua, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường các giải pháp thực hiện tốt công tác XHH đồng thời tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và xã hội trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đó, hàng năm, các đơn vị giáo dục, trường học xây dựng kế hoạch về công tác XHH phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong đó, các nhà trường chú trọng tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp, các



Giờ học về an toàn giao thông của các cháu Trường Mầm non Tam Quang (Vũ Thư).

ngành về quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, đóng góp, hỗ trợ giáo dục dưới các hình thức như trao học bổng, xây dựng cơ sở vật chất, tặng sách vở, tài liệu... Mặc dù đồng trên địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng nhờ đẩy mạnh tuyên

truyền nên nhận thức của người dân xã Thái Thành (Thái Thụy) đã có nhiều thay đổi, các gia đình đều quan tâm hơn đến việc học hành của con cái. Thấy giáo Bùi Văn Hữu, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thành chia sẻ: Để thu hút nguồn lực XHH, nhà trường không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền mà còn xây dựng kế hoạch cụ thể, xác

định mục tiêu, đối tượng huy động, chủ thể thực hiện và kế hoạch phát thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh để bàn bạc, thống nhất mới triển khai. Mọi khoản đóng góp của nhân dân luôn được nhà trường công khai, minh bạch trên bảng thông tin của nhà trường và trên hệ thống truyền thanh của xã. Nhờ thế, tháng 6/2016, cùng

với nguồn ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của con em xa quê, Thái Thành đã khởi công xây dựng trường THCS xã quy mô 2 tầng, 8 phòng với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cuối tháng 5 vừa qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Giáo dục Thái Bình, nhà công vụ của trường đã được khánh thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Đến nay, trường đã có đầy đủ phòng học, phòng chuyên môn, thư viện, phòng hội đồng và khu sân chơi với tổng diện tích 1.500m² đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Công tác XHH giáo dục được hiểu không chỉ là sự huy động các nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất trong giáo dục mà còn là việc nhân dân cùng tham gia các kế hoạch giáo dục của nhà trường, cùng nhà trường tổ chức các hoạt động cho học sinh. Cô giáo Lương Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Quang (Vũ Thư) cho biết: Để chủ động và có định hướng trong công tác XHH giáo dục, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo XHH giáo dục gồm các thành viên trong ban giám hiệu, đại diện công đoàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể dựa vào điều kiện, năng lực, sở trường của từng người. Tận dụng hệ thống loa truyền thanh của xã, hàng tháng nhà trường phát đi các bài viết với nội dung đa dạng như tuyên truyền về các

ngày lễ, ngày hội được tổ chức tại trường, tuyên truyền về cách phòng tránh một số bệnh dịch theo mùa, hướng dẫn mẹ nuôi con khoa học, các điển hình trong công tác XHH giáo dục... Qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của nhân dân đối với công tác XHH giáo dục. Cùng với đó, nhà trường thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu của phụ huynh học sinh, các nhà tài trợ, từ đó tạo sự tin tưởng của nhân dân trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 3 năm qua nhà trường đã huy động XHH để hoàn thiện khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đã ủng hộ bằng hiện vật như bàn, ghế, một số con vật trong vườn cổ tích và ủng hộ ngày công để xây dựng sân cỏ nhân tạo với số tiền 17 triệu đồng. Nhờ đó, chất lượng nuôi dạy trẻ của nhà trường ngày càng được nâng lên: 100% trẻ đến trường được bảo đảm an toàn, được khám bệnh định kỳ; đồ dùng và dụng cụ ăn uống cho trẻ luôn bảo đảm hợp vệ sinh, chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Không chỉ có 2 trường học trên, hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực huy động các nguồn lực XHH phục vụ các hoạt động giáo dục tại địa phương. Nhờ thế, môi trường giáo dục ngày càng được đổi mới, cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng giáo dục toàn tỉnh từng bước được nâng cao.

ĐẶNG ANH

Nhiều dịch vụ khám chữa bệnh sẽ giảm giá từ ngày 15/7/2018

(nhandan.com.vn) Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, giá khám bệnh và giá viện phí nhiều dịch vụ sẽ giảm mạnh từ ngày 15/7 tới.

Theo Thông tư, giá viện phí nhiều dịch vụ y tế tại tất cả các cơ sở y tế công lập đều giảm mạnh, tổng cộng điều chỉnh 88 dịch vụ y tế. Cụ thể, giá khám bệnh ở bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1 giảm từ 39.000 đồng xuống 33.100 đồng/lượt khám, bệnh viện hạng 2 từ 35.000 đồng xuống 29.600 đồng/lượt, bệnh viện hạng 3 từ 31.000 đồng xuống 26.200 đồng/lượt, bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã từ 29.000 đồng xuống 23.300 đồng/lượt.

Giá giường bệnh hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tế bào gốc... tại bệnh viện hạng đặc biệt là 687.100 đồng/ngày; tại bệnh viện hạng 1 có giá là 615.600 đồng/ngày; bệnh viện hạng 2 là 522.600 đồng/ngày với giường bệnh hồi sức cấp cứu tại bệnh viện hạng đặc biệt là 401.300 đồng/ngày; bệnh viện hạng 1 là 373.900 đồng/ngày; bệnh viện hạng 2 là 287.800 đồng/ngày...

Bên cạnh đó, hàng chục dịch vụ cận lâm sàng cũng được điều chỉnh giảm giá, như phẫu thuật cắt amidan bằng dao điện giảm từ gần 3,7 triệu đồng xuống còn 1,6 triệu đồng; phẫu thuật nội soi họng thủng da dày từ hơn 4 triệu đồng xuống còn gần 2,9 triệu đồng... Các dịch vụ nội soi tai mũi họng giảm từ 202.000 đồng xuống 100.000 đồng/lượt, siêu âm giảm từ 49.000 đồng xuống 38.000 đồng, chụp X-quang số hóa một phim từ 69.000 đồng xuống 62.000 đồng; chụp CT scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang từ 536.000 đồng xuống còn 512.000 đồng, chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang từ 2.336.000 đồng xuống 2.200.000 đồng...

Theo Bộ Y tế, thông tư điều chỉnh giá viện phí này áp dụng với những người điều trị nội trú hoặc ngoại trú từ thời điểm thông tư có hiệu lực. Tới đây, Bộ Y tế sẽ tiếp tục sắp xếp lại 18.000 dịch vụ y tế thành nhóm từ 2.000 - 3.000 dịch vụ để xây dựng giá cho các dịch vụ này.

Hôn nhân là liều thuốc bổ ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ



(vietnamplus.vn) Theo các nhà nghiên cứu, ngay cả với một cuộc hôn nhân không trải đầy hoa hồng, việc sống tới khi về già cùng người bạn đời có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.

Các nhà khoa học đã tiến hành 34 nghiên cứu trong hơn 2 thập niên qua bằng cách thu thập số liệu từ hơn 2 triệu người trong độ tuổi 42 - 77 tại châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Á. Kết quả cho thấy mối quan hệ hôn nhân giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các hai loại bệnh tim mạch và đột quỵ. So với những người có cuộc sống hôn nhân thì các trường hợp góa, đã ly hôn hoặc chưa từng kết hôn có tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch cao hơn 42% và tỷ lệ mắc bệnh mạch vành cao hơn 16%.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, các trường hợp không kết hôn có nguy cơ tử vong cao hơn khi tỷ lệ mắc bệnh mạch vành cao hơn 42% và 55% với các trường hợp mắc chứng đột quỵ. Nghiên cứu cũng nhận thấy các kết quả thu được có tính tương đồng giữa nam giới và nữ giới, ngoại trừ triệu chứng đột quỵ, do nam dễ mắc phải hơn nữ.

Nghiên cứu trên đã đề nghị câu hỏi liệu hôn nhân có thể đóng vai trò như những "lá chắn bảo vệ" sức khỏe. Một nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng việc chung sống một vợ một chồng cũng giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ.

TẮT ĐẠT

Huấn luyện tới đâu chuyên sâu tới đó

Đây là mục tiêu đặt ra trong mùa huấn luyện dân quân bình chủng của huyện Vũ Thư năm nay. Trong thời gian huấn luyện, Ban CHQS huyện phấn đấu bảo đảm đúng, đủ nội dung, quân số tham gia từ 90% trở lên; kết thúc huấn luyện có 75 - 80% đạt khá, giỏi.

Mặc dù thời điểm huấn luyện trùng với thời điểm thu xuân, làm mùa nhưng các đồng chí dân quân chủng ngành công binh của 15 xã phía Nam huyện vẫn có mặt đầy đủ. Anh Trần Quốc Vấn, xã Vũ Tiến - dân quân bình chủng năm thứ nhất cùng đồng đội đang chú ý quan sát giáo viên hướng dẫn nội dung gói buộc lượng nổ. Anh Vấn cho biết: Năm 2010 tôi tham gia quân ngũ sau đó đi học một trường cao đẳng chuyên ngành xây dựng. Là người có chuyên môn phù hợp nên Ban CHQS xã đã vận động tôi tham gia lực lượng dân quân bình chủng của địa phương. Bản thân là người đã qua quân ngũ nên tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ được giao.



Dân quân bình chủng huyện Vũ Thư thực hành kỹ thuật gói buộc lượng nổ.

sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Năm 2018, Vũ Thư tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân bình chủng của 30 xã, thị trấn và 2 đơn vị tự vệ. Trung tá Đinh Văn Quân, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Nếu

như trước đây lực lượng này được biên chế theo hướng ưu tiên tổ chức gọi địa bàn, ưu tiên chuyên ngành thì năm 2018 lực lượng dân quân bình chủng của huyện được rộng khắp. Đây cũng là điểm mới, điểm đột phá của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và

đảm bảo số lượng phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là phẩm chất đạo đức, chính trị của mỗi đồng chí. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án bài giảng được chuẩn bị chu đáo.

Trong huấn luyện, Ban CHQS huyện bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng". Ngoài các nội dung huấn luyện theo 7 chuyên ngành (công binh, thông tin, phòng không, hóa học, pháo binh, trinh sát, y tế), căn cứ tình hình thực tế các địa phương, đơn vị, Ban CHQS huyện cung cấp, trang bị thêm cho lực lượng dân quân bình chủng những kiến thức cần thiết. Quá trình huấn luyện với đối tượng này luôn kết hợp huấn luyện chiến đấu với rèn luyện phương án chiến đấu, phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật với thực tiễn huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua huấn luyện sẽ trang bị cho lực lượng

dân quân bình chủng những kiến thức, thông tin cơ bản về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời, huấn luyện sử dụng thành thạo các vũ khí, trang bị trong biên chế, các loại vũ khí truyền thống của lực lượng dân quân, tự vệ. Để công tác huấn luyện có nền nếp, hiệu quả, Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện theo cụm đối với từng chuyên ngành; đồng thời, có cán bộ thường trực phụ trách giáo viên huấn luyện chuyên môn trực tiếp huấn luyện. Trong những ngày diễn ra huấn luyện thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác huấn luyện.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết thêm: Nhiều năm trở lại đây, công tác huấn luyện dân quân bình chủng của huyện luôn được cấp trên đánh giá cao. Kết quả tham gia hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh đều đạt khá. Năm nay Vũ Thư được cấp trên giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện nên công tác huấn luyện cho các lực lượng, nhất là lực lượng dân quân bình chủng được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự huyện chú trọng. Đây là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia diễn tập.

TẮT ĐẠT

Những năm qua, Đài Truyền thanh TTTH Đông Hưng được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, phóng viên được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐÀI TTTH ĐÔNG HƯNG Cầu nối Đảng với dân

huyện và chương trình của các đài địa phương được xây dựng rất đa dạng, phong phú, lượng thông tin cập nhật liên tục rất bổ ích, thiết thực. Còn với ông Nguyễn Trọng Trường, xã Minh Tân, những thông tin nông nghiệp trên đài truyền thanh về đề án sản xuất, lịch thời vụ, công tác phòng, trừ sâu bệnh, phòng, chống lụt, bão... rất hữu ích đối với bà con nông dân. Đặc biệt, những chương trình phát thanh của đài huyện, đài xã không những phổ biến kiến thức mà còn tiếp thêm động lực để người dân nhân rộng phong trào trồng cây màu vụ đông sớm, giúp bà

con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Niềm tin của nhân dân là tài sản vô giá để mỗi cán bộ, phóng viên Đài TTTH Đông Hưng và hệ thống đài truyền thanh ở các xã, thị trấn, xã Minh Tân, những thông tin nông nghiệp trên đài truyền thanh về đề án sản xuất, lịch thời vụ, công tác phòng, trừ sâu bệnh, phòng, chống lụt, bão... rất hữu ích đối với bà con nông dân. Đặc biệt, những chương trình phát thanh của đài huyện, đài xã không những phổ biến kiến thức mà còn tiếp thêm động lực để người dân nhân rộng phong trào trồng cây màu vụ đông sớm, giúp bà

đặc biệt, Đài đã xây dựng và phát từ 5 - 7 chương trình/đêm. Các chương trình đều bám sát cơ sở, thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, 100% chương trình đều có tiếng đồng hiện trường, tránh tình trạng "tin chay". Chất lượng âm thanh, giọng đọc của phát thanh viên, nhạc nền... luôn được chú trọng giúp nâng cao chất lượng và sự hấp dẫn đối với người nghe. Các chuyên mục phát thanh hàng tuần, hàng tháng được duy trì và đổi mới, nội dung các chuyên mục nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân.



Một buổi tác nghiệp của phát thanh viên Đài TTTH Đông Hưng.

Năm 2017, Đài TTTH Đông Hưng đã thực hiện được 785 chương trình phát sóng, trong đó có 385 chương trình gốc với tổng số gần 4.000 tin, bài; mỗi ngày Đài thực hiện 1 chương trình thời sự 20 phút phát vào 2 khung giờ chính sáng và chiều và các chương trình

thời sự trưa. Đài đã thực hiện nhiều chương trình phát thanh trực tiếp các sự kiện quan trọng của huyện các ngành. Bên cạnh đó, cán bộ, phóng viên đã có trên 800 tin, bài, gương người tốt việc tốt, phóng sự phát thanh, truyền hình cộng tác với Báo Thái Bình,

Đài PTTH Thái Bình, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của huyện. Nhiều tác phẩm của phóng viên Đài TTTH Đông Hưng tham dự các cuộc thi đã giành giải cao.

Để nâng cao chất lượng chương trình, tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, Đài TTTH Đông Hưng đã chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng các hoạt động cụ thể, tích cực đổi mới nội dung, đầu tư kinh phí tu sửa, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở. Đến nay, đài các xã, thị trấn đã được trang bị máy vi tính để sản xuất chương trình phát thanh và khai thác thông tin trên mạng internet, trang bị máy ghi âm kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất chương trình, nhiều đài đã tiếp thu công nghệ truyền thanh không dây, đầu thu FM chuyên dụng hiện đại, hoạt động ổn định giúp nâng cao chất lượng chương trình. Năm 2017, hệ thống đài cơ sở xây dựng 4.500 chương trình với tổng số trên 12.000 tin, bài và 52 chương trình trang địa phương cộng tác với đài huyện.

Với những nỗ lực không ngừng, Đài TTTH Đông Hưng đã được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen đồng thời giành nhiều giải thưởng báo chí. Đó là sự ghi nhận những đóng góp của Đài trong việc góp phần nâng cao dân trí, cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

TRỊNH CƯỜNG